

# บรรณาธิการแถลง

รู้สึกโล่งใจไปณต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประจำปี 2513 ที่ผ่านมาแล้วนอกได้  
ครบทุกเล่มแม้ว่าเล่มสุดท้าย คือ เล่ม 4 ธันวาคม 2513 จะล่าช้าไปบ้างแต่ก็เกือบทัน  
เวลาทีเดียว สาเหตุที่ทำให้ล่าช้ากว่าที่เคยเรียนให้ทราบไว้แล้วว่าคุณผู้จัดทำวารสารเมื่อ  
เวลาว่างเลยไปถึงครึ่งปีแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องดำเนินการกันอย่างรีบเร่ง ตั้งนั้นความ  
บกพร่อง ผิดพลาดจึงย่อมเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา จึงเลยถือโอกาสขออภัยไว้ในทันที  
ในระยะหลังนี้ แทนที่จะมีเหตุการณ์ พลัดไปรัง กลับต้องมีเหตุที่ต้องทำให้ล่าช้าเพิ่มนอกคือ  
ปรากฏว่าทางโรงพิมพ์มีเหตุขัดข้องไม่สามารถตีพิมพ์ให้ทันตามกำหนด ดังนั้นสัปดาห์  
เล่ม 4 ธันวาคม 2513 ซึ่งเราคาดกันว่าจะออกได้ก่อนกำหนดกลับมึนต้องล่าช้าไปอีก  
บ้างเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้จึงต้องเปลี่ยนโรงพิมพ์กันใหม่อีก ซึ่งคราวนี้คงไม่มีเหตุการณ์ดังที่  
กล่าวแล้วเกิดขึ้น ในปีที่ผ่านมามีนักไดพนธ์อุปสรรคทั้งหลายมาจนตลอดรอดฝั่ง ทั้งนี้  
ก็เนื่องจากได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกท่าน ตลอดจนคำติชมซึ่งก่อให้เกิดกำลังใจ  
จนสามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ข้าพเจ้าในนามของกองบรรณาธิการจึงขอขอบ  
พระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาอมรับเรื่องให้ลงพิมพ์ ให้การสนับสนุน ให้การติชม ให้คำ  
แนะนำ และให้กำลังใจ ทั้งนวมทั้งบริษัทห้างร้านที่ให้ความร่วมมือในการให้โฆษณา  
อีกด้วย

ในปี 2514 นี้ ข้าพเจ้าก็คงต้องรับหน้าที่บรรณาธิการเพื่อรับใช้ท่านสมาชิก  
ทั้งหลายอีกต่อไป ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดหรือบกพร่องก็ขอได้โปรดกรุณาหักท้วงและให้คำ  
แนะนำในทางที่ถูกที่ควรเพื่อว่าสัปดาห์ที่แล้วจะได้มีความสมบูรณ์และดีเด่นดังที่ทุก ๆ คนหวัง  
เอาไว้ ในปีนี้ข้าพเจ้าหวังใจว่าท่านนักวิชาการและนักเขียนทั้งหลายคงให้การสนับสนุน  
โดยมอบเรื่องให้ลงพิมพ์ โดยสม่ำเสมออีกเช่นเคย



สำหรับค่าบำรุงสมาคม ฯ นั้น ขณะนี้ปรากฏว่าสมาชิกส่วนใหญ่ได้เริ่มชำระกัน และมีหลายท่านที่ค้างมาหลายปีก็ผ่อนชำระเป็นรายเดือนโดยสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามก็อยากขอเรียนซ้ำอีกว่า สมาชิกท่านใด จะเปลี่ยนเป็น สมาชิกสามัญ ตลอดชีพเลย ก็ได้โดย ชำระเงิน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ถ้าจะชำระเงินหมดครั้งเดียวไม่สะดวกก็อาจผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ละไม่ต่ำกว่า 50 บาทก็ย่อมทำได้ การแจ้งความจำนงและการชำระเงินขอได้โปรดส่งในนามของเลขาธิการสมาคม ฯ โดยส่งจ่ายที่ ป.ณ. สะพานควาย จะสะดวกที่สุด ข้าพเจ้าก็หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงให้ความร่วมมือกับสมาคม ฯ ของเราคด้วยดี และนั้นก็ปีใหม่อีกแล้ว จึงขออ้อนวอนสมาชิกทุกท่านว่าถึงคราวที่จะต้องชำระเงินค่าบำรุงอีกหวังว่าคงไม่หลงลืม

ข้าพเจ้าหวังว่าสัตว์แพทยสารเล่มนี้ คือเล่ม 1 เดือนมีนาคม ๒๕๑๔ คงมีเนื้อหาสาระพอสมควร และถึงอย่างไรก็ตามคณะผู้จัดทำก็จะพยายามดำเนินการจนสุดความสามารถ เมื่อบทแล้วยังมีหนังสือสัตว์แพทยสารเหลืออยู่บ้าง จึงคิดว่าจะรวมเข้าเป็นเล่มเพื่อความสวยงาม และความสะดวกในการเก็บรักษา ในโอกาสอันจึงเปิดโอกาสให้สมาชิกยื่นความจำนงหรือส่งจองเพราะหนังสือมีจำนวนจำกัดและจะได้จัดทำเท่าที่จำนวนผู้ส่งจองท่านนั้นส่วนที่ว่าจะราคาเท่าใดนั้นเท่าที่ได้สอบถามไปทางโรงพิมพ์ซึ่งจะรับเข้าเล่มแล้ว รวมทุนค่าหนังสือและค่าส่งก็เป็นเงินเล่มละ 45 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) อย่างไรก็ตามก็ขอเรียนว่าขอได้โปรดส่งเงินไปพร้อมกับการส่งจองด้วย ส่วนสมาชิกบางท่านที่มีหนังสืออยู่แล้วอยากจะเข้ารวมเล่มด้วยทางเราก็ยินดีรับบริการ ขอให้ส่งหนังสือไปที่สำนักงานสัตว์แพทยสมาคม ฯ พร้อมกับเงินค่าเข้าเล่ม 13 บาท (สิบสามบาทถ้วน) และค่าส่งหนังสือกลับมาอีก 2 บาท (สองบาท) รวมเป็นเงิน 15 บาท (สิบห้าบาทถ้วน)

ท่านสมาชิกที่ไม่ได้รับหนังสือหรือย้ายที่อยู่ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือสูญหายไปไม่ถึงมือสมาชิก และเพื่อความสะดวกในการที่สมาคม ฯ จะติดต่อกับท่านสมาชิกอีกด้วย ข้าพเจ้าก็หวังว่าในการตรวจสอบหลักฐานที่อยู่ครั้งสุดท้ายนั้นก็ได้ทำการอย่างละเอียดแต่ก็อาจมีการตกหล่นอยู่บ้าง ดังนั้นถ้าการส่งหนังสือผิดพลาดไปก็ขอได้แจ้งให้ทราบเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง.